

NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

quá trình phát triển và thực hiện các mục tiêu của ngành, của địa phương trong thời gian tới thì những hạng mục công trình nào có thể được đầu tư bằng vốn ngân sách, những hạng mục công trình nào dự kiến sẽ phải huy động nguồn lực xã hội (lựa chọn hình thức đầu tư đối tác công tư), chỉ rõ danh mục dự án, nghiên cứu quy mô dự án, đồng thời xác định quỹ đất để đối ứng cho dự án đó. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát, quy hoạch và công khai danh mục, quỹ đất mà các ngành, các địa phương dự kiến sẽ đối ứng cho các nhà đầu tư khi tham gia bằng hình thức đối tác công tư; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, thí điểm để xuất việc định giá sàn cho các dự án BT và các dự án đối ứng để đầu tư tron gói; Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của các ngành, các địa phương về danh

mục dự án huy động nguồn lực xã hội đầu tư theo hình thức đối tác công tư phải tập hợp lại và thẩm định, trình UBND tỉnh xác định danh mục chính thức. Đối với báo cáo xây dựng chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tham gia trực tiếp với tinh thần cải cách hành chính, cái gì cần thì đưa ra bàn, cái gì theo thẩm quyền thì ngành tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh hoặc các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo. Thời gian tham gia góp ý chậm nhất đến hết ngày 8/12/2017. Đối với đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết của đề án; UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc thảo luận, đóng góp một cách chi tiết về mục tiêu, nội dung, quan

điểm, tổ chức thực hiện..., trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ có quyết định cụ thể. Đối với báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tại xã Độc Lập (Hưng Hà) giai đoạn 1, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận để xuất của huyện Hưng Hà; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với huyện Hưng Hà tổ chức hội thảo, tranh thủ ý kiến của các nhà chuyên môn, của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên để xác định những nội dung huyện Hưng Hà đề xuất có phù hợp với khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định về quy mô, nguồn vốn và cơ chế huy động triển khai thực hiện...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Theo kế hoạch, Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức vào cuối tháng 12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với khoảng 500 khách mời. Trong đó, công tác nhân sự được bố trí theo hướng tăng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, đồng thời tăng đội ngũ trẻ và nữ doanh nhân. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành từ 40 - 50 người, bảo đảm cơ cấu dưới 45 tuổi từ 45 - 60%, cơ cấu nữ phần đầu từ 20 - 25%, cơ sở 7 huyện đạt 35%. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nói chung và các thành viên của Hiệp hội nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, địa phương cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đội ngũ doanh nghiệp trong việc chấp hành

các quy định của nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội, thu hút hội viên... Qua đó, đồng chí yêu cầu trong phương hướng nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm tốt hơn chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền địa phương. Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội, Hiệp hội cần chuẩn bị tốt về các báo cáo, dự thảo điều lệ Hiệp hội. Về cơ cấu nhân sự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tăng đội ngũ trẻ và nữ doanh nhân, tuy nhiên cần có phương án rõ ràng, chi tiết theo hướng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện theo đúng điều lệ của Hiệp hội đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cũng tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã thông qua 4 nội dung về nhân sự quy hoạch các chức danh do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý; bố thiết chế Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh; sắp xếp lại cấp phó ở một số sở, ngành, địa phương; sửa đổi quy định 12 và tiêu chuẩn tuyển dụng đặc cách công chức.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

phù hợp hơn. Trong giai đoạn này, số lượng HTX thành lập mới là 5.641 HTX nhưng số HTX giải thể lên tới 4.832 HTX. Do đó, tổng số HTX tăng không nhiều và có xu hướng chững lại trong hai năm 2015, 2016 nhưng hoạt động đi vào thực chất hơn, số HTX mới thành lập hoạt động tương đối đúng luật và hiệu quả. Một số HTX hoạt động chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả đã được giải thể theo đúng quy định của pháp luật. Hội nghị cũng được nghe báo cáo về vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong quá trình triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012; tình hình phát triển kinh tế tập thể gắn với Luật Hợp tác xã năm 2012. Đại biểu một số tỉnh, thành phố phát biểu nêu rõ những thành tích đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, chỉ đạo triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, tập huấn sâu rộng về Luật, coi đây là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, HTX của nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển HTX. Các địa phương cần tích cực xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ thống liên minh HTX, MTTQ, các đoàn thể, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình HTX hoạt động hiệu quả.

SÁNG NAY, NGÀY 7/12...

(Tiếp theo trang 1)

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; bản hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018 - 2020; điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại trung tâm hành chính công; quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phân biện xã hội của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra cấp xã trong tỉnh; thông qua quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thông qua đề án đặt tên một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Thái Bình; thông qua đề

án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy); phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018; phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018; đổi tên thôn thuộc xã Đông Giang, huyện Đông Hưng. Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các ban HĐND tỉnh về: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyên đề và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh; tờ trình tổ chức các kỳ họp thường

lệ năm 2018 của HĐND tỉnh, chương trình công tác của Thường trực và các ban HĐND tỉnh năm 2018; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017. Chiều ngày 6/12, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI. Tham gia thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Tại các tổ thảo luận, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình được

trình tại kỳ họp lần này. Ý kiến của các đại biểu đề nghị làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, đặc biệt là tăng trưởng của ngành Nông nghiệp; nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Một số đại biểu cho rằng, tiến độ thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm; công tác quản lý nhà nước về môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và các khu, cụm công nghiệp chưa được siết chặt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khiến cử tri bức xúc kiến nghị. Một số ý kiến cho rằng cần có giải pháp hữu hiệu hơn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Những khó

khăn trong xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng; quản lý thị trường; kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đưa nước sạch về nông thôn; bảo đảm an ninh trật tự; việc thực hiện các dự án BT, BOT; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; giảm tải trong các bệnh viện cũng có nhiều ý kiến thảo luận. Một số đại biểu đề nghị cần nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản ổn định; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm hành chính công... Các đại biểu kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh; đăng ký nội dung phát biểu và chất vấn tại phiên họp ngày 8/12.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, mục tiêu của Công đoàn ngành Xây dựng là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực cho đoàn viên, phấn đấu 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; thành lập mới từ 2 - 3 công đoàn cơ sở, kết nạp 200 đoàn viên, 100% doanh nghiệp nhà nước và 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 25 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 6/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên sở thông tin và truyền thông, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin cơ bản về những điểm thay đổi của chính sách BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các chính sách về BHYT hiện nay; công tác cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm giảm thời gian thực hiện và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

THẢO TIẾN

VŨ THƯ Tổng kết lễ hội thu chùa Keo năm 2017 và công tác tổ chức đại hội TDTT các cấp

Sáng ngày 6/12, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội thu chùa Keo năm 2017 và công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp. Lễ hội thu chùa Keo năm 2017 (tổ chức từ ngày 29/10 đến ngày 3/11) được tổ chức gắn với đón nhận bằng ghi danh lễ hội chùa Keo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và tổ chức hội chợ thương mại du lịch chùa Keo. Theo đánh giá, lễ hội năm nay được chuẩn bị chu đáo, công phu, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Công tác an ninh trật tự được siết chặt, tình trạng trộm cắp, ăn xin, gieo quẻ giảm. Tuy nhiên, trong lễ hội vẫn còn tình trạng mốt túi, đổi tiền lẻ, nâng giá vé trông giữ ô tô, xe máy. Về đại hội TDTT các cấp, 100% xã, thị trấn và huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội TDTT. Đại hội TDTT cấp huyện thu hút 1.150 điển viên quần chúng tham gia, tuyển chọn được nhiều vận động viên xuất sắc để tham gia Đại hội TDTT tỉnh năm 2018.

QUYNH LƯU

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo ấn tượng đẹp của du khách về lễ hội chùa Keo và rút kinh nghiệm trong khâu chỉ đạo, điều hành, tổ chức đại hội TDTT huyện, xã.

Tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy

Ngày 6/12, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, điều trị ma túy cho cán bộ điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. 35 học viên đến từ 10 điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy được giảng viên Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội truyền đạt những kiến thức cơ bản về tư vấn cai nghiện ma túy; các nguyên tắc cơ bản trong tư vấn, điều trị nghiện ma túy, trong giao tiếp; các kỹ năng tư vấn, cách đặt câu hỏi, cách diễn giải cũng như những điểm cần tránh trong quá trình tư vấn... Thông qua tập huấn giúp học viên hiểu rõ hơn về các kỹ năng, tư vấn trong điều trị cai nghiện ma túy, từ đó tuyên truyền có hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

NGUYỄN DŨNG

KIẾN XƯƠNG Điều trị Methadone còn nhiều khó khăn

Điều trị bằng thuốc Methadone là phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện rất có hiệu quả đối với người nghiện. Tại Kiến Xương, công tác điều trị Methadone cho người nghiện ma túy bước đầu cho kết quả đáng mừng, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn.

Sau 4 năm triển khai chương trình điều trị Methadone, Kiến Xương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và UBND huyện. Các ban, ngành, đoàn thể, các dòng họ, gia đình tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động đối tượng nghiện ma túy đi điều trị. Cơ sở điều trị Methadone của huyện đã triển khai, duy trì các hoạt động theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và không để xảy ra tai biến chuyên môn. Bà Phạm Thị Thu Thanh, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Việc điều trị Methadone được duy trì hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết có sự điều trị đều phân công cán bộ y tế phục vụ đầy đủ, không có trường hợp người thân và bệnh nhân phàn nàn, khiếu nại về tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Qua khảo sát cộng đồng, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân khi tham gia điều trị Methadone có sự cải thiện rõ rệt; bệnh nhân khỏe mạnh, tăng cân so với trước khi điều trị đạt tỷ lệ 87,9%. 80% bệnh nhân quan tâm đến gia đình nhiều hơn và cải thiện mối quan hệ với người thân và làng xóm. Chỉ có 20% bệnh nhân còn sử dụng heroin sau 6 tháng điều trị Methadone. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân điều trị Methadone, ngoài cơ sở điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, Kiến Xương còn mở thêm một điểm cấp phát thuốc tại Trạm Y tế xã Vũ Tây.



Kiến Xương tuyên truyền trực quan công tác điều trị Methadone.

Mặc dù bước đầu đạt kết quả đáng mừng song công tác điều trị Methadone ở Kiến Xương còn nhiều khó khăn. Theo thống kê của Công an huyện, toàn huyện có 446 người

không còn cảm giác thèm ma túy nên ngừng điều trị và bị bạn bè rủ rê dẫn tới tái nghiện; người nghiện sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp khác nhau, đặc biệt là

các loại ma túy đá. Những chất gây nghiện này hiện nay y học chưa có thuốc điều trị và hiệu quả thay thế đặc hiệu. Ngoài ra, các đối tượng nghiện thường đi



Bệnh nhân uống Methadone tại cơ sở điều trị Methadone (Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương).